



ข้อสั่งการสภาการแพทย์แผนไทย

ฉบับที่ ๓ / ๒๕๖๗

เรื่อง การแอบอ้างและละเมิดอำนาจหน้าที่เป็นผู้แทนสภาการแพทย์แผนไทย ในกิจการต่างๆ

ด้วยขณะนี้ มีคณะบุคคล ซึ่งทำการแอบอ้างและละเมิดอำนาจหน้าที่เป็นผู้แทนสภาการแพทย์แผนไทยในกิจการต่างๆ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันได้แก่ การเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่สภาการแพทย์แผนไทยโดยไม่ได้รับความเห็นชอบ ตลอดจนการใช้เว็บไซต์สภาการแพทย์แผนไทยหรือเฟสบุ๊กในนามสภาการแพทย์แผนไทยเพื่อประชาสัมพันธ์โดยแอบอ้างว่าเป็นกิจการของสภาการแพทย์แผนไทยโดยไม่ได้รับความเห็นชอบ รวมไปถึงการใช้ทรัพย์สินอื่นใดของสภาการแพทย์แผนไทยเพื่อดำเนินกิจการต่างๆโดยไม่ได้รับความเห็นชอบหรือได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากนายกสภาการแพทย์แผนไทยในฐานะเป็นผู้แทนในกิจการต่างๆ ตามที่พระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ กำหนดไว้ ดังนั้น สภาการแพทย์แผนไทย จึงขอปฏิเสธความรับผิดชอบหรือผลแห่งความผูกพันจากนิติกรรมของการดำเนินกิจการต่างๆทั้งปวงที่ไม่ได้รับความเห็นชอบหรือได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากนายกสภาการแพทย์แผนไทย

ทั้งนี้ บุคคลจะแก้ตัวว่าไม่รู้กฎหมายเพื่อให้พ้นจากความรับผิดในทางอาญาไม่ได้ โดยนายกสภาการแพทย์แผนไทยในฐานะเป็นผู้แทนในกิจการต่างๆ จึงได้เร่งรัดดำเนินการทางกฎหมายกับ คณะบุคคลดังกล่าว ตลอดจนตัวการร่วมและผู้สนับสนุนแล้ว ตามประมวลกฎหมายอาญา พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความอาญา และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. ๒๕๕๙ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ ตลอดจนกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามสิทธิและอำนาจหน้าที่ในการบริหารและดำเนินกิจการสภาการแพทย์แผนไทยโดยชอบด้วยกฎหมายของนายกสภาการแพทย์แผนไทย

เพื่อป้องกันการกระทำอันอาจฝ่าฝืนต่อกฎหมายในฐานะตัวการร่วมหรือผู้สนับสนุน สมาชิกสภาการแพทย์แผนไทย และประชาชน ตลอดจนองค์กรอื่นใด สามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง จากนายกสภาการแพทย์แผนไทยในฐานะเป็นผู้แทนสภาการแพทย์แผนไทยตามที่กฎหมายกำหนดไว้แต่เพียงผู้เดียว ผ่านทาง บัญชีไลน์ทางการ “สภาการแพทย์แผนไทย” Line ID @thaimedcare หรือ “สาส์นจากนายกฯ” ในเว็บไซต์ <http://thaimed.care> หรือเพจเฟสบุ๊ก “นายกสภาการแพทย์แผนไทย” (fb.com/thaimed.president) หรือติดต่อสอบถามโดยตรงได้ทางอีเมล thaimed.president@gmail.com

สั่งการ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

(พท.ดร.ชนิญญา ชัยสุวรรณ)
นายกสภาการแพทย์แผนไทย